

UNISERV สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง จัดพิธีสะเกล้าดำหัวสระบุรี ปีใหม่เมือง อดีตผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และกรรมการ อำนวยการสำนักบริการวิชาการ



วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสะเกล้าดำหัวสระบุรีปีใหม่เมือง อดีตผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และกรรมการอำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอด และคงอยู่ต่อไป โดยมี อดีตท่านผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมงานดังนี้

- 1) รองศาสตราจารย์ นิโกล่า นิมทังรัตน์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 ต.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2543
- 2) ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญาวัฒน์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 ต.ค. 2547 – 9 พ.ย. 2555
- 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐุม ปฐุมธนพงศ์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง วันที่ 21 ส.ค. 2555 – 9 พ.ย. 2559
- 4) รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง วันที่ 10 พ.ย. 2559 – 9 พ.ย. 2560
- 5) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง วันที่ 10 พ.ย. 2560 – 20 ส.ค. 2561
- 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 ก.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566

พร้อมด้วย กรรมการอำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้แก่ ดร.ณรงค์ ตานาวัฒน์ ทงสุภกิจติศักดิ์ราช อาณาจักรเบลเยียม ณ จังหวัดเชียงใหม่ คุณพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ **รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐี สัมภิตตะกุล** รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำทีมนุคลากรกล่าวขอมาและขอรับพร ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



UNISERV นำขบวนร่วมงาน "พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแข่งขันประกวดกลาปประจำปี 2567"



วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 สำนักบริการวิชาการ นำโดย **ผศ.ดร.พัลลภ เหมวรรณ** รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ **ผศ.ดร.อุษยา สุขกมยา** รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ **ดร.กฤษฏี กาญจนภักดิ์** เลขานุการสำนักบริการวิชาการ พร้อมบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแข่งขันประกวดกลาปประจำปี 2567 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่า

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวรายงานและขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกลาปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ขบวนมหาวิทยาลัยร่มแดนช้าง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์ รัศมี ศรีนิสิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ ลานสิทธาคารธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ตรวจราชการ โครงการเครือข่าย มหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำของ สวอช.



วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. และคณะสงฆ์ที่ตรวจราชการโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำของ สวอช. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยมี รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามลำดับ

-การบรรยายภาพรวมการดำเนินงานโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ โดย ดร.ชนิดา แสงสะอาด ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย ฝ่ายนโยบายเพื่อความยั่งยืน

-ภาพรวมการดำเนินการ Net Zero Emission ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เชื่อมโยงกับโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ โดย รศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ข้อมูลงานเบื้องต้นของการดำเนินการ ถนน Negative Carbon Parking & Road "U-Parking" เชื่อมโยง โครงการ สมาร์ทนิคมบาทเหนือริช เขตเขาคาร์บอนบนแพลตฟอร์ม Carbon Neutral Event (U-Cero) โดย **รศ.ดร.เศรษฐี สัมภิตตะกุล** รักษาการแทน ผอ.สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Data Center: CCDC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมเผยแพร่ความสำเร็จการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบ WEB-APPLICATION เพื่อรับรองความยั่งยืนของโรงไฟฟ้า ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวิตความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย



วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 **รศ.ดร.เศรษฐี สัมภิตตะกุล** รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.เอกพร นวภานันท์ รองหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐกิจ (3E CMU) สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเผยแพร่ความสำเร็จการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบ Web-application เพื่อรับรองความยั่งยืนของโรงไฟฟ้า ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวิตความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย จัดขึ้นในห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมิสเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

โครงการนี้เป้าหมายในการสนับสนุนประเทศไทยให้สามารถมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถเคลื่อนที่สู่การใช้พลังงานสะอาดและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และให้การช่วยเหลือในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065

โดยยังสนับสนุนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งสามารถให้เกิดประโยชน์และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ และยังมีความยืดหยุ่นที่สามารถสะท้อนถึงการดำเนินการอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง JGSEE มจร. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)



โครงการความร่วมมือวิจัย CARBON CAPTURE AND UTILIZATION: CCU สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง



วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 สำนักบริการวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ดร.รัชตฤดา กองบุญ รองหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อจัดการพลังงานและเศรษฐกิจ (3E) ร่วมประชุมหารือกับ บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด นำโดย คุณจุนจิ โอฮาวา ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดร.ณิชา ช่อวิเชียร ผู้จัดการทั่วไปแผนกฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า, คุณจินตภา แสงกิตติกร รองผู้จัดการแผนกฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า ในประเด็น "โครงการความร่วมมือวิจัย Carbon Capture and Utilization: CCU สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง" ณ ห้อง U-biz สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



โครงการขับเคลื่อนรถแดงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพลังงานสะอาดสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน



วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ จัดดำเนินโครงการขับเคลื่อนรถแดงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพลังงานสะอาดสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤศจิกายน 2567

ภายในงานมีกิจกรรมระดมสมองการจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าก้าวต่อไป โดย สท.ดร.เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์ โดย นายอาคม สุวรรณกันธา ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ และที่ปรึกษาโครงการ แนะนำโครงการ และคณะทำงาน โดย นางกนกนิตยชื่ บัญนิมาศ หัวหน้าโครงการ

โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจรวบรวมความต้องการของผู้ประกอบการรถแดงสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการปรับเปลี่ยนสู่ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งรวบรวมแนวทางช่วยเหลือ แนวทางแก้ไขปัญหา จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมฝ่ายค้า สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



การประชุมกรรมการอำนวยการ สำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2567



วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการอำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ตนาบุญวัฒน์ กงสุภกิตติเมศศักดิ์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ จังหวัดเชียงใหม่ และคุณพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการอำนวยการสำนักบริการวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการ

และทีมผู้บริหารของสำนักบริการวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกัทร เหมวรรณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุริยา สุขกมยา รักษาการแทน รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมหัวหน้าฝ่ายสำนักบริการวิชาการ นำทีมรายงานและรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม U-Space สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับเครือข่ายวิจัย BECCS ในหัวข้อ "เตรียมพร้อมธุรกิจในยุคสังคมคาร์บอนต่ำ"



วันที่ 26 เมษายน 2567 สท.ดร.เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะผู้ประสานงานศูนย์วิจัยด้าน NET ZERO เข้าร่วมประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับเครือข่ายวิจัย BECCS ในหัวข้อ "เตรียมพร้อมธุรกิจในยุคสังคมคาร์บอนต่ำ" หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus groups) ครั้งที่ 1 ภายใต้ "โครงการการพัฒนาแบบการประเมินเทคโนโลยีและการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับภาคอุตสาหกรรมใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพด้วยการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (BECCS) ในประเทศไทย"

ซึ่งเป็นโครงการที่ บพค. ให้การสนับสนุนภายใต้แผนงาน N42 (S3P19) ประเด็นวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG) สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต ณ ห้อง Auditorium โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่



UNISERV เข้ามอบใบ PRE-EVENT สำหรับการจัดการจัดงานในรูปแบบ CARBON NEUTRAL EVENT ของงานประชุมกลุ่มย่อย (FOCUS GROUP) ครั้งที่ 1



วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ โรงแรม แชงกรี-ลา เชียงใหม่ผู้แทนจากฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนารัฐกิจของสำนักบริการวิชาการ (Uniserv) เข้าร่วม Observ และมอบใบประกาศ Pre-Event สำหรับการจัดการจัดงานในรูปแบบ Carbon Neutral Event ของ งานประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 "โครงการการพัฒนาแบบการประเมินเทคโนโลยีและการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับภาคอุตสาหกรรมใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพด้วยการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Bio-energy with Carbon Capture and Storage: BECCS) ในประเทศไทย"

โดยในงานนี้สำนักบริการวิชาการได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาและดูแลด้านการจัดงานและการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานอีเวนต์แบบครบวงจร ตลอดจนการจัดซื้อคาร์บอนเครดิต เพื่อชดเชยการปล่อยปริมาณคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดงานในครั้งนี้



ปฐมก. ร่วมกับ UNISERV จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค



วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปฐมก.) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค" ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา และเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

โดยมี ผศ.ดร.ดุริยา สุขกมยา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม คุณปัทมา จักขุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะฯ ปฐมก. กล่าวต้อนรับวิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กายเรือคำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร) ณ ห้องประชุมฝ่ายค้า สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

